

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 4/2018

001. LÊ LAN/ Điện Biên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ, kế cận// Nhân dân.- Số 22829.- Ngày 11/4/2018 - Tr.1+4

Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, chất lượng cán bộ không đồng đều đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Điện Biên trong những năm qua. Để khắc phục rào cản đó, ngay đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên xác định cần tập trung bồi dưỡng, rèn luyện, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, dám nghĩ, dám làm...

Rút kinh nghiệm từ hạn chế của công tác cán bộ giai đoạn trước, đó là thiếu hụt cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số có năng lực, dám nghĩ dám làm, ngay đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung chỉ đạo 14 đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cụ thể. Trong đó, tỉnh hết sức chú trọng công tác điều động, luân chuyển cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; đồng thời tạo điều kiện đưa cán bộ trẻ luân chuyển về cơ sở, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, tạo môi trường cho cán bộ rèn luyện, cống hiến. Đây được xem như một khâu quan trọng tạo đột phá trong công tác cán bộ của tỉnh.

Với phương châm "Chủ động, thận trọng, chặt chẽ", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã lựa chọn một số cán bộ là lãnh đạo cấp ngành có năng lực, triển vọng điều động về các huyện, thị xã, thành phố. Quá trình này được tỉnh gắn với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, từng bước xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn một số đồng chí lãnh đạo huyện là Phó Chủ tịch UBND để điều động về các ngành chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận cho các đơn vị. Quy trình thực hiện cán bộ luân chuyển được kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng và tổ chức; coi trọng công tác tư tưởng khi có yêu cầu luân chuyển. Từ đó, cán bộ luân chuyển ở tỉnh đều tự giác chấp hành, thực hiện quyết định điều động, luân chuyển của tổ chức.

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết: Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh có 164 đồng chí được luân chuyển về cơ sở. Trong đó, luân chuyển dọc 126 đồng chí; cấp tỉnh luân chuyển về huyện 19 đồng chí và bốn đồng chí từ cấp huyện luân chuyển về tỉnh. Ở cấp huyện đã thực hiện luân chuyển 85 đồng chí từ huyện về xã và luân chuyển từ xã về huyện 13 đồng chí. Cùng với luân chuyển, điều động cán bộ, Tỉnh ủy Điện Biên đã thực hiện nghiêm chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ không phải là người địa phương. Theo đó, cấp tỉnh có sáu chức danh không phải là người địa phương; cấp huyện có bảy đồng chí bí thư không phải là người địa phương, trong đó tỉnh luân chuyển về sáu đồng chí; tất cả 10 chức danh chủ tịch UBND huyện không phải là người địa phương. Hầu hết cán bộ được luân chuyển về các địa phương đều tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, kỹ năng chuyên môn gắn bó sâu sát với cơ sở, và trưởng thành nhanh.

Điện Biên là một trong những huyện đã thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ để thử thách, rèn luyện. Qua luân chuyển, cấp ủy có cơ sở nhận xét, đánh giá cán bộ khách quan, công bằng, làm tiêu chí để bố trí, sắp xếp cán bộ. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy Điện Biên cho biết: Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy hết sức coi trọng khâu luân chuyển, điều động cán bộ. Từ năm 2012 đến nay, huyện đã điều động, luân chuyển 17 cán bộ, công chức cấp huyện; trong đó 7 cán bộ được tăng cường về giữ các chức danh chủ chốt ở xã; 10 cán bộ huyện được điều động từ phòng, ban này sang phòng, ban kia. Tùy từng vị trí luân chuyển mà lựa chọn con người và thời điểm luân chuyển thích hợp, để không xáo trộn công việc và tâm tư của cán bộ, nhân dân. Cùng với luân chuyển từ huyện về xã, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên luân chuyển 5 cán bộ xã về các phòng, ban của huyện, nhằm bồi dưỡng, kèm cặp về chuyên môn cho cán bộ, công chức xã; cũng qua đó bồi dưỡng, tạo nguồn. Đáng chú ý, việc luân chuyển điều động được thực hiện linh hoạt, có xuống xã và có lên huyện để rèn luyện. Điển hình cho đội ngũ cán bộ huyện Điện Biên khi luân chuyển về cơ sở, có các đồng chí: Nguyễn Công Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Lói; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hẹ Muông; đồng chí Lò Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Noọng Luống...

Tại huyện Tuần Giáo, công tác điều động, luân chuyển cán bộ đã và đang tạo nên những nét mới, động lực mới cho thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cùng với việc ưu tiên lựa chọn những cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch, công tác luân chuyển cán bộ được Huyện ủy Tuần Giáo xác định là việc làm thường xuyên, cần thiết của Đảng bộ huyện. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, toàn huyện có 24 cán bộ được luân chuyển; trong đó, luân chuyển từ tỉnh về huyện hai đồng chí (một đồng chí giữ chức Bí thư Huyện ủy; một đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện); luân chuyển từ huyện về tỉnh có bốn đồng chí; luân chuyển từ huyện về xã bốn đồng chí; luân chuyển từ xã về huyện hai đồng chí; luân chuyển từ xã này sang xã khác năm đồng chí và luân chuyển giữa các phòng, ban của huyện là bảy đồng chí. Qua luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đã phát huy được năng lực công tác, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường đoàn kết nội bộ. Đây thật sự là đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở của Tuần Giáo; từng bước chấm dứt khuynh hướng cục bộ, khép kín trong từng đơn vị cơ sở, nhất là đối với cấp xã.

Đánh giá về công tác điều động, luân chuyển cán bộ thời gian qua, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi: Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đã phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chỉ đạo điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong số cán bộ được Ban Thường vụ điều động, luân chuyển, đến nay cấp tỉnh có 13 đồng chí, cấp huyện có 16 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn. Các địa phương có cán bộ được điều động, luân chuyển như các huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên Đông... bước đầu đã có sự đổi thay trên tất cả các lĩnh vực; chính trị xã hội ổn định, kinh tế - xã hội phát triển vững chắc.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ theo từng giai đoạn và hằng năm; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, tạo sự nhất trí cao trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tỉnh lựa chọn cán bộ phù hợp, trên cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả qua thực tế công việc. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ luân chuyển đến. Cấp ủy từng địa phương tạo điều kiện, phân công công việc hợp lý để cán bộ nhanh chóng hòa nhập, phát huy hiệu quả năng lực, sở trường của bản thân; quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển như: chế độ tiền lương, học tập... góp phần cải thiện đời sống, giúp cán bộ yên tâm công tác, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

002. LÊ LAN/ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nhân rộng những mô hình tiêu biểu làm theo Bác// Nhân dân.- Số 22835.- Ngày 17/4/2018 - Tr.3

Để việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên chủ trương chỉ đạo, mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Kết quả của việc học tập được thể hiện bằng con số với định lượng cụ thể, chứ không thể chung chung, hình thức.

Mô hình phụ nữ “Tự học chữ, học tiếng phổ thông từ người thân, cộng đồng”, của Hội Phụ nữ xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong toàn tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05. Bắt đầu từ tháng 9-2016, lớp học ở bản Nậm Ngám B (xã Pú Nhi) được tổ chức với 30 học viên là cán bộ, hội viên, phụ nữ theo học. Lớp học được tổ chức vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần; giáo viên là cán bộ các ban, đoàn thể xã, trưởng bản, bí thư chi bộ và theo lịch, mỗi người đứng lớp một buổi/tuần; chủ tịch hội phụ nữ xã và đại diện lớp học chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Đối tượng theo học hầu hết là phụ nữ cao tuổi, nhiều người tóc đã điểm sương lại nhiều năm không cầm bút cho nên ban tổ chức lớp học phải lựa chọn cách truyền đạt phù hợp, sao cho người học không chán nản mà bỏ dở. Thường thì trong mỗi bài giảng “giáo viên” đều sử dụng hình ảnh minh họa để học viên dễ hiểu, dễ nhớ. Ngoài các bài giảng trên lớp, ban quản lý lớp còn hướng dẫn các học viên cách tự học ở nhà qua người thân, bà con trong bản. Nhờ sự tận tình của đội ngũ “giáo viên” không chuyên, chỉ sau 13 tháng, lớp học bản Nậm Ngám B có 6 chị biết đọc biết viết, nói tiếng phổ thông thành thạo; 24 chị biết đọc bảng chữ cái, viết tên mình và người thân trong gia đình.

Nói về quá trình tổ chức lớp học ở bản Nậm Ngám B, chị Sùng Thị Sóng, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Pú Nhi, cho biết: Toàn xã có 20 chi hội với 484 hội viên. Vì có một tỷ lệ không nhỏ hội viên không biết chữ nên chị em gặp khó khăn trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng, nên làm quanh năm vẫn không đủ ăn; nhiều gia đình thường xuyên trong cảnh đứt bữa. Thấu hiểu ngọn nguồn khó khăn của phụ nữ, chị Sùng Thị Sóng đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức lớp rồi cũng

chính chị chạy vay ngược xuôi đề xuất các cấp, các ngành giúp đỡ để tổ chức lớp học. Với học viên, chị Sống đến tận nhà giải thích, vận động chồng, con họ ủng hộ tạo điều kiện. Ban đầu nhiều người còn hồ nghi, e ngại; nhiều người vì “nể” quá mới đồng ý cho vợ theo học, nhưng đến nay thì người dân bản Nậm Ngám đã tin đã làm theo. Giờ đây, toàn huyện Điện Biên Đông đã có thêm nhiều lớp học được tổ chức như thế.

Cũng là điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05, Đoàn Biên phòng Mường Nhé đã chọn cách làm thiết thực để hỗ trợ các gia đình nghèo trên địa bàn đơn vị quản lý. Trong số 326 hộ nghèo toàn xã, lãnh đạo đồn phân tích, chỉ rõ có 8 hộ rất nghèo vì không có trụ cột chính, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng. Để giúp đỡ các gia đình, từ tháng 11-2016, lãnh đạo chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Nhé đã quyết định thực hiện mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” trong đơn vị để giúp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, trước khi nấu cơm sáng, trưa, tối, chiến sĩ nuôi quân của đơn vị sẽ bót ra một bát gạo cho vào hũ để dồn vào cuối tháng đem hỗ trợ các gia đình. Số gạo tuy không nhiều nhưng đã giúp 8 gia đình vui bớt khó khăn.

Được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đánh giá là việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” của Đồn Biên phòng Mường Nhé góp phần duy trì, phát huy truyền thống “trương thân, tương ái”, nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Từ kinh nghiệm thực hiện mô hình của Đồn Biên phòng Mường Nhé, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo nhân rộng mô hình, cách làm đến tất cả các đơn vị trực thuộc. Học tập và làm theo Bác, 29 đội công tác của BĐBP tăng cường cho 29 xã biên giới đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn biên giới; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước xử lý các đối tượng, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Các phong trào thi đua, các chương trình, các cuộc vận động được cán bộ, chiến sĩ BĐBP thực hiện sáng tạo, hiệu quả. Riêng chương trình “Nâng bước em tới trường”, mỗi năm cán bộ, chiến sĩ đã ủng hộ một ngày lương giúp đỡ, hỗ trợ 83 học sinh với tổng số tiền 498 triệu đồng/năm. Qua các việc làm, các phong trào đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người lính quân hàm xanh trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Trao đổi về kết quả học tập, làm theo Bác trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc, có dư luận trong nhân dân. Từ những việc làm cụ thể, hiệu quả của cá nhân, tập thể đã được nhân lên thành cách làm điển hình của ngành, đơn vị và các huyện, thị xã. Thí dụ như lớp dạy xóa mù cho hội viên của Hội Phụ nữ xã Pú Nhi giờ đã là cách làm thường xuyên của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ toàn tỉnh.

Các cấp ủy Đảng ở Điện Biên đã đổi mới trong ban hành các nghị quyết, đề án, kết luận, trong đó tập trung vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, bất cập, liên quan trực tiếp đời sống nhân dân ở cơ sở và có tính khả thi, như: tập trung xây dựng các

ng nghị quyết về giảm nghèo bền vững; nghị quyết về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

Một số đảng bộ như huyện Tủa Chùa, TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Mường Nhé... đã tăng cường cán bộ về các xã khó khăn vận động người dân yên tâm lao động sản xuất, không di cư tự do, không tham gia khiếu kiện vượt cấp, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó, năm 2017, GRDP bình quân đầu người của Điện Biên tăng 9,96% (đạt 24,15 triệu đồng/người/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định, các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đều đạt khá so với kế hoạch; chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, đời sống nhân dân được nâng lên; các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông được đẩy mạnh; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

003. THANH HÀ/ Tỉnh Điện Biên: Người cao tuổi ngày càng được chăm sóc tốt hơn// Người cao tuổi.- Số 55.- Ngày 5/4/2018 - Tr.5

Năm qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội với NCT được nâng lên, hoạt động chăm sóc NCT có nhiều chuyển biến tích cực...

Quan tâm vật chất

Toàn tỉnh có 7.613 người từ 80 tuổi trở lên và 1.615 NCT từ 60 - 79 tuổi được bảo trợ xã hội. Hội NCT các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính rà soát, thống kê lập danh sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi trả kịp thời, đầy đủ cho NCT. Trên 4.000 NCT được chúc thọ, mừng thọ tập trung chủ yếu vào dịp Tết Nguyên đán, số tiền 1,4 tỉ đồng. Trong đó, 77 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà, thiệp mừng thọ và 269 cụ tròn 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà mừng thọ.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp Hội phối hợp thăm hỏi, tặng quà 2.480 NCT nghèo, cô đơn có hoàn cảnh khó khăn, số tiền 648,6 triệu đồng. NCT ốm đau được các Hội cơ sở, chi hội thăm hỏi động viên kịp thời; NCT qua đời được chính quyền thôn bản, tổ dân phố và Chi hội NCT tổ chức phúng viếng, tiễn đưa chu đáo; 48 hộ NCT được xóa nhà tạm.

Chăm lo sức khỏe

Hiện có 34.288 NCT trong tỉnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt 98% số NCT; 29.000 NCT được tư vấn chăm sóc sức khỏe, trong đó 8.296 NCT được khám định kỳ và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. NCT vào khám và điều trị tại các bệnh viện được quan tâm chăm sóc chu đáo. Bệnh viện Đa khoa tỉnh duy trì Khoa Lão ghép với Khoa Tim mạch có 93 giường bệnh và 16 bác sĩ điều trị. Các phòng khám đa khoa khu vực và bệnh viện tuyến huyện đều dành một số giường bệnh cho NCT.

Hội NCT tỉnh và các huyện phối hợp với ngành Y tế triển khai hiệu quả Chương trình phòng chống mù lòa, "Mắt sáng cho NCT". Khám sàng lọc, tư vấn về mắt cho trên 8.000 NCT; chữa mắt miễn phí 555 NCT; 438 NCT được mổ mắt miễn

phí, trong đó 358 người được mổ thay thủy tinh thể. Phối hợp tổ chức khám các bệnh về mắt và tặng 1.088 kính nâng thị lực cho NCT.

"Món ăn" tinh thần

Tỉnh có 185 CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao NCT thu hút gần 6.000 hội viên tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho NCT. Một số địa phương có phong trào khá như: TP Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và các huyện Điện Biên, Mường Ảng... Năm 2017, TP Điện Biên Phủ tổ chức thành công Hội thi thể dục dưỡng sinh NCT với 156 thí sinh tham gia. Huyện Mường Ảng tổ chức "Giao lưu tiếng hát NCT" nhân kỉ niệm Ngày truyền thống NCT 6/6...

Thực hiện Quyết định 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội NCT tỉnh phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt, thành lập Ban Điều hành Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thể hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020. Hai CLB ở TP Điện Biên Phủ hoạt động đều, phát triển bền vững; nguồn quỹ 100 triệu đồng/CLB hỗ trợ hoạt động ngày càng phát triển.

Chi phí do chi hội quản lí đạt 5,8 tỉ đồng. Có 109/130 cơ sở xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, số dư gần 1,2 tỉ đồng. Đa số các cơ sở thành lập Quỹ theo Nghị định 148/CP/2007 của Chính phủ và được chuyển đổi thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT. Các loại Quỹ sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả song nguồn thu còn thấp, chủ yếu do cá nhân và gia đình đóng góp.

Ông Lù Văn Vin, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh Điện Biên cho biết, những cơ sở Hội chưa lập được Quỹ hầu hết ở vùng sâu, vùng xa, có nhiều khó khăn và theo Nghị định 30/CP/2012, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT yêu cầu phải có vốn pháp định 20 triệu đồng. Đây cũng là tình trạng chung ở các tỉnh miền núi cần được cấp ủy, chính quyền, Hội NCT và toàn xã hội chung tay hỗ trợ, tháo gỡ.

004. NHƯ HOA/ LĐLĐ Tỉnh Điện Biên Nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới// Lao động.- Số 80.- Ngày 10/4/2018 - Tr.1+5

Ngay từ đầu năm 2018, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã xây dựng chương trình công tác, tiếp tục đổi mới hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên theo hướng thiết thực hơn. Qua đó góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức CĐ đối với đoàn viên và người lao động, tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức CĐ trong giai đoạn mới.

Đoàn viên được hưởng nhiều quyền lợi

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Hoàng Ngọc Vinh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 36.139 CNVCLĐ với tổng số đoàn viên CĐ là 34.624 người, sinh hoạt tại 1.069 CĐCS (trong đó có 2.236 đoàn viên sinh hoạt tại 14 CĐCS trực thuộc CĐ ngành trung ương đóng tại địa phương). Các cấp CĐ đã có nhiều hoạt động đổi mới, trong đó tập trung trực tiếp vào đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự khác biệt giữa đoàn viên CĐ và NLD. Theo đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đôn đốc thu hồi vốn vay đến hạn và trả lãi theo quy định, triển khai dự án vay vốn mới từ nguồn thu hồi, giải ngân cho các hộ gia đình đoàn viên với số tiền 200 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã tạo việc làm mới cho 4 lao động, thu nhập bình quân 2 triệu đồng/người/tháng. Triển khai đến đoàn viên về

việc giảm giá cho đoàn viên CĐ khi mua các sản phẩm, dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác mà Tổng LĐLĐVN đã ký kết với các tập đoàn, TCty, DN. Trong đó LĐLĐ tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác với VietinBank Điện Biên tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên CĐ sử dụng Thẻ đoàn viên liên kết, được ưu đãi giảm giá khi mua hàng và sử dụng dịch vụ tại hệ thống nhà hàng, khách sạn, siêu thị, khu vui chơi văn hóa thể thao và giảm lãi suất tiền vay, ưu đãi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ thẻ khi chi trả lương qua VietinBank; theo chương trình phối hợp, Cty TNHH Du lịch CĐ Điện Biên đã cam kết giảm 10 - 20% giá phòng nghỉ cho đoàn viên CĐ.

Ngoài ra, các CĐCS chủ động phối hợp cùng DN tìm các giải pháp để bảo đảm bữa ăn ca, đủ dinh dưỡng, an toàn, phù hợp với điều kiện của DN cho CNLĐ, một số các DN đã chú trọng đến bữa ăn ca, điển hình như Cty cổ phần Ximăng Điện Biên, Cty cổ phần Caosu Điện Biên, DN tư nhân Trường Thọ đã áp dụng giải pháp trồng trọt, chăn nuôi tại chỗ để cung ứng thực phẩm cho bữa ăn của CNLĐ đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tích cực nâng cao trình độ NLĐ

Ngoài chăm lo đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kiến thức về mọi mặt cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Trong 10 năm qua, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ, CNVCLĐ toàn tỉnh tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ CNLĐ qua đào tạo là 20.655 người (đạt 57,2%). Hằng năm có khoảng 5.000 - 6.000 lao động được đào tạo nghề.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo cho đoàn viên, các cấp CĐ trong tỉnh cũng luôn đồng hành vì sự phát triển bền vững của DN, vì việc làm, đời sống của công nhân, lao động. Hưởng ứng lời kêu gọi của CĐ, các đoàn viên đã nhiệt tình, hăng say lao động, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh thu tại DN tăng, thu nhập của NLĐ ổn định tạo động lực cho NLĐ gắn bó lâu dài với DN. Điển hình như tại CĐCS Cty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, DN Thương mại tư nhân Hoa Ban, Cty Ximăng Điện Biên, thu nhập của đoàn viên, NLĐ trên 5 triệu đồng/người/tháng.

“Các cấp CĐ trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và NLĐ như tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ ưu đãi ngành nghề; nắm tình hình hoạt động CĐCS và việc thực hiện chế độ chính sách, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, nhất là những đoàn viên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Qua những hoạt động chăm lo, giúp cho đoàn viên tin tưởng và coi tổ chức CĐ là chỗ dựa vững chắc” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Hoàng Ngọc Vinh cho biết.

005. LAM HẠNH/ “Hũ gạo chiến sỹ” và tấm lòng người lính biên cương// Pháp luật Việt Nam.- Số 96.- Ngày 6/4/2018 - Tr.7

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tình cảm “thương người như thể

thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã thành lập “Hũ gạo chiến sỹ”, “hũ gạo tình thương” giúp đỡ người nghèo.

Việc thành lập các hũ gạo ngoài giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục cán bộ, chiến sỹ ý thức cần kiệm, biết quan tâm, chia sẻ vì cộng đồng.

Mô hình “Hũ gạo chiến sỹ” của Đồn Biên phòng Mường Nhé trở thành một trong những mô hình điển hình tiên tiến về Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên, được giới thiệu tham gia Triển lãm nhân dịp 128 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2018) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Mường Nhé nằm trên địa bàn xã biên giới Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Trên địa bàn của Đồn có 17 bản và 03 cụm dân cư với 2.116 hộ, gồm có 6 dân tộc Mông, Hà Nhì, Kinh, Si La, Thái và Mường, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số. Với 64% dân di cư tự do từ nơi khác vào địa bàn, Mường Nhé là một trong những xã nghèo của huyện 30a Mường Nhé, đời sống của nhân dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Xã hiện có 948 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 46%; có 312 hộ đói (phải cứu trợ lúc giáp hạt); 8 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là những hộ có người tàn tật, không có sức khỏe để lao động như bà Cháng Thị Bạ bị câm điếc bẩm sinh, sống trong túp lều nát cách Đồn Biên phòng 4km. Bà Mào Thị Ân trước vận chuyển bưu phẩm cho bộ đội nay bị liệt chân, gia cảnh khó khăn.

Ngay sau khi cấp ủy Đồn Biên phòng Mường Nhé có chủ trương hỗ trợ 8 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua mô hình “Hũ gạo chiến sỹ”. Hàng ngày trước khi nấu cơm bữa sáng, chiến sỹ nuôi quân của đơn vị bót ra một bát gạo, tiếp đó, bữa trưa một bát và bữa tối một bát (một ngày được 1 kg, một tháng được 30 kg gạo) cho vào hũ. Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng số gạo trên sẽ được cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phối hợp với đại diện chính quyền xã, bản luân chuyển tặng cho 8 hộ gia đình kể trên.

Thượng tá Vũ Đức Lâm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Nhé cho biết: Mô hình “Hũ gạo chiến sỹ” là hành động cụ thể của cán bộ, chiến sỹ của Đồn học tập và làm theo Bác. Đến nay, mô hình đã tổ chức, thực hiện được hơn một năm, quyền góp được 14 chuyến gạo, số lượng 420 kg. Số gạo này được xoay vòng giúp 8 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn không bị đứt bữa”.

Thực ra “Hũ gạo tình thương” của BĐBP ra đời trước nay cả chục năm. Trước Đồn Biên phòng Mường Nhé, BĐBP nhiều tỉnh đã tổ chức “Hũ gạo tình thương”. Ngoài các chương trình giúp đỡ đồng bào nghèo nơi biên giới như xây dựng nhà tình thương, triển khai các mô hình kinh tế, hỗ trợ giống cây trồng, chăn nuôi, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo nơi biên giới..., các đơn vị biên phòng đã tổ chức “Hũ gạo tình thương” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ những hộ nghèo trên biên giới vượt qua khó khăn.

Vào năm 2010, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu (xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đã thực hiện “Hũ gạo tình thương” để giúp đỡ dân nghèo. Theo đó, mỗi bữa nấu cơm, chiến sỹ “anh nuôi” của đơn vị sẽ trích vào hũ gạo tình thương vài bát gạo. Đến khi đầy hũ, anh em cho vào bao. Cuối mỗi tháng,

cán bộ, chiến sĩ của Đoàn liên hệ với địa phương nắm danh sách 3 hộ thực sự khó khăn để giúp đỡ. Tuy phần gạo không lớn, mỗi tháng chỉ giúp được ba gia đình nghèo trên địa bàn, nhưng ở đó chứa đựng cả tấm lòng của người lính biên phòng, giúp tình quân dân trên miền biên giới ngày thêm bền chặt. “Hũ gạo tình thương” không chỉ giúp người nghèo có gạo ăn trong lúc khó khăn, mà còn rèn cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị tính tiết kiệm, đặc biệt là giáo dục các chiến sĩ trẻ tinh thần trách nhiệm với dân, vì cuộc sống cộng đồng.

Được triển khai từ tháng 3/2014, cứ 3 tháng hỗ trợ 1 lần, đến nay Đoàn Biên phòng Tân Xuân, BĐBP Sơn La đã hỗ trợ được gần 30 suất, mỗi suất từ 20-25kg, giúp cho nhiều hộ gia đình nghèo, những người già cô đơn, tàn tật ấm lòng, vượt qua những tháng ngày khó khăn, vất vả, đặc biệt là khi giáp hạt. Đặc biệt để chương trình hỗ trợ đúng đối tượng, các cán bộ chiến sĩ của Đoàn Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình bình xét các hộ gia đình.

Đồn Biên phòng Chiềng Tương, BĐBP Sơn La quản lý hơn 20km đường biên giới, thuộc địa bàn 2 xã Chiềng Tương và Lóng Phiêng. Đây là hai xã biên giới đặc biệt khó khăn với 100% bà con là dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Năm 2016, Chi đoàn Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã triển khai thực hiện chương trình “Hũ gạo tình thương”, tặng gạo cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi năm, hơn 4 tấn gạo được tiết kiệm từ những “Hũ gạo tình thương” của các đơn vị BĐBP Đồng Tháp đã giúp đỡ được gần 200 hộ nghèo trên địa bàn đóng quân, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Việc làm mang đậm tính nhân văn cao cả của BĐBP Đồng Tháp đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về tình quân - dân cá nước.

Thời gian qua, các đơn vị gồm 10 đồn Biên phòng, Hải đội 2 và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Thừa Thiên Huế đã duy trì hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương” nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới không bị đứt bữa. Từ khi triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương” đến nay, mỗi năm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thừa Thiên Huế tiết kiệm được hơn 3,5 tấn gạo, giúp hơn 150 hộ nghèo trên địa bàn đóng quân giảm bớt khó khăn.

006. PHẠM HUYỀN/ Đề xuất nâng cấp sân bay Điện Biên đón tàu bay cỡ lớn// Công an nhân dân.- Số 4638.- Ngày 8/4/2018 - Tr.1

Tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, Cảng hàng không (CHK) Điện Biên được xây dựng từ thời kỳ Pháp thuộc. Trải qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp, hiện tại, cảng chỉ có một đường cất, hạ cánh và khai thác được duy nhất loại máy bay ATR72 và tương đương trở xuống.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên kiến nghị Bộ GTVT đề xuất Chính phủ và các Bộ, ngành ưu tiên bổ sung danh mục dự án cải tạo, nâng cấp CHK Điện Biên với tổng vốn 2.146 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Trước mắt, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ để đảm bảo giai đoạn đến năm 2020 khai thác được tàu bay A320/321 và tương đương trở lên.

“Phương án khác, Bộ GTVT báo cáo Chính phủ có cơ chế thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư”, ông Sơn nói và

cho biết, tỉnh Điện Biên cam kết sẽ thực hiện tốt công tác GPMB để thi công dự án, chủ động thu hút nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết: “Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Điện Biên để báo cáo Chính phủ về việc đầu tư nâng cấp, cải tạo sân bay Điện Biên”.

007. P.V/ Điện Biên có 648 người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới// Nhân dân.- Số 22822.- Ngày 4/4/2018 - Tr.3

Thực hiện thỏa thuận giữa hai nước Việt Nam - Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự do (DCTD) và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, tỉnh Điện Biên đã phối hợp các tỉnh Phong Sa Ly, Luông Pra Băng tổ chức điều tra, xác minh, thống kê và phân loại danh sách người Lào DCTD và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới, thuộc tỉnh Điện Biên, đồng thời xác định công dân Điện Biên DCTD và kết hôn không giá thú trong vùng thuộc tỉnh Phong Sa Ly, Luông Pra Băng. Về phía tỉnh Phong Sa Ly, có 102 người kết hôn không giá thú với công dân Điện Biên, hiện cư trú tại Điện Biên; tỉnh Luông Pra Băng có 15 người kết hôn không giá thú với công dân Điện Biên, hiện cư trú tại Điện Biên.

Theo kế hoạch, trước tháng 5/2018 tỉnh Điện Biên và hai tỉnh Phong Sa Ly, Luông Pra Băng sẽ tổ chức hội đàm, thống nhất danh sách những người DCTD trong vùng biên giới Việt Nam – Lào được ở lại, danh sách những người phải trở về nước gốc, trước khi trình Trưởng đoàn đại biểu biên giới hai nước xem xét, phê duyệt.

008. X.TU/ Điện Biên: Mưa to kèm lốc xoáy gây nhiều thiệt hại// Đại đoàn kết.- Số 107.- Ngày 17/4/2018 - Tr.2

Đêm 15-4, trên địa bàn một số huyện của tỉnh Điện Biên, mưa to kèm theo lốc xoáy xảy ra đã gây tốc mái, hư hỏng nhiều nhà ở, cây cối và tài sản của nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ, trận giông lốc đã khiến 162 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, chủ yếu thuộc 2 xã Quài Nưa và Mùn Chung; trong đó có 17 nhà bị hư hỏng nặng. Riêng huyện Tủa Chùa, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, đến trưa 16- 4 có 63 nhà dân, điểm trường học bị tốc mái, hư hỏng, trong đó xã Mường Báng bị thiệt hại nặng nhất với 47 nhà bị hư hỏng.

Giông lốc cũng đã khiến 1 thuyền bị chìm tại lòng hồ Sông Đà của người dân xã Tủa Thàng; gây nhiều thiệt hại đối với diện tích cây trồng trên địa bàn.

009. HẢI AN - VŨ LỢI/ Ăn lá ngón, hai học sinh tử vong// Đại đoàn kết.- Số 114.- Ngày 24/4/2018 - Tr.11

Sáng 23/4, lãnh đạo xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ ăn lá ngón dẫn đến hai học sinh tiểu học tử vong.

Ông Hạng A Nánh, Bí thư Đảng ủy xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cho biết thêm: Vào chiều 20/4, sau giờ tan học, 4 cháu gồm: Vừ Thị Mai

Hoa (10 tuổi), Sùng Thị Sinh (11 tuổi), Tráng Thị Sua (9 tuổi) và Sùng A Vương (9 tuổi) cùng trú tại bản Hồ Chim 1, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, đều là học sinh đang theo học tại trường Tiểu học trên địa bàn xã Ma Thì Hồ đã rủ nhau lên rừng chơi, lấy củi. Đến khoảng 19h cùng ngày, không thấy 4 học sinh này trở về, người thân trong gia đình các cháu đã đi tìm và báo chính quyền địa phương.

Khi được phát hiện, các cháu Sùng Thị Sinh, Sùng A Vương, Tráng Thị Sua đều đang trong tình trạng say, nôn mửa. Người dân đã nhanh chóng đưa các cháu đến Trạm Y tế xã Ma Thì Hồ để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Sùng A Vương đã tử vong ngay sau đó. Cháu Vừ Thị Mai Hoa được người dân và chính quyền địa phương tìm thấy sau đó bên một khe nước trong tình trạng đã tử vong. Hiện, sức khỏe của các cháu Sùng Thị Sinh, Tráng Thị Sua đã ổn định.

Sau khi hồi tỉnh, các cháu Sinh và Sua cho biết, do tò mò, các cháu đã rủ nhau hái và ăn thử lá ngón. Người nhà của 4 cháu cũng cho biết là gia đình không hề xảy ra mâu thuẫn, xung đột với các cháu. Trong sáng cùng ngày xảy ra vụ việc, các cháu vẫn đến lớp học bình thường.

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, đại diện chính quyền xã Ma Thì Hồ đã đến động viên, chia sẻ cùng gia đình các cháu tử vong và hỗ trợ, tổ chức mai táng cho các cháu.

Cũng theo ông Hạng A Nánh, Bí thư Đảng ủy xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, trong những năm qua, việc vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của lá ngón; khuyến cáo người dân không dùng lá ngón đã được chính quyền địa phương thực hiện. Tuy nhiên, thực tế tình trạng người dân ăn lá ngón để tự tử vẫn còn xảy ra.

Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền đến từng hộ dân và trong các trường học; đồng thời mở chiến dịch, huy động lực lượng tìm và nhổ các cây lá ngón ở gần khu dân cư.

010. LÊ LAN/ Dự án làm “nghèo thêm” một tỉnh nghèo// Nhân dân.- Số 22827.- Ngày 9/4/2018 - Tr.8

Ngày 13-10-2009, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1852/QĐ-UBND phê duyệt dự án công trình hồ chứa nước Ảng Cang (xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng). Đây là công trình thủy lợi lớn nhất, hiện đại nhất trên địa bàn huyện với kỳ vọng sẽ góp phần đem lại ấm no cho người dân của một trong những huyện nghèo nhất nước. Tuy nhiên thực tế dự án này lại đang làm “nghèo thêm” một tỉnh nghèo.

Nhọc nhằn nơi tái định cư

Với tổng mức đầu tư hơn 355 tỷ đồng (cao gấp hơn hai lần so với tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2010), theo thiết kế, hồ Ảng Cang có dung tích hơn 4,4 triệu mét khối, trong đó dung tích hữu ích 3,8 triệu mét khối. Công trình hoàn thành vào năm 2011 sẽ bảo đảm cấp nước tưới ẩm chủ động cho 1.000 ha cà-phê, 400 ha lúa hai vụ và cấp nước sinh hoạt cho hơn 10.000 hộ dân ba xã Ảng Tở, Ảng Cang, Ảng Nưa và thị trấn Mường Ảng. Hồ còn góp phần cải tạo môi trường sinh thái khu

vực và phòng, chống lũ cho vùng dân cư hạ lưu. Nhưng đến nay, đã gần chín năm, cả chủ đầu tư dự án là UBND huyện Mường Ảng và các đơn vị thi công cũng chưa thể trả lời câu hỏi: “Bao giờ hồ Ảng Càng mới hoàn thành?”.

Trong căn nhà sàn mới dựng trên nền đất mới thuộc khu tái định cư (TĐC) số 1 bản Mánh Đanh (xã Ảng Càng), ông Lường Văn Bánh (Bí thư Chi bộ bản Mánh Đanh) tiếp chuyện chúng tôi mà không nén được bức xúc. Toàn bản Mánh Đanh có 115 hộ, trong đó 60 hộ phải di dời tái định cư để phục vụ thi công hồ Ảng Càng. Chờ đợi thấp thỏm gần chục năm trời, giờ bản Mánh Đanh mới có 46 hộ tạm ổn nhà cửa trên nền đất mới; còn hơn hai chục hộ vẫn canh cánh việc dựng nhà và cuộc sống sẽ ra sao? Chị Quàng Thị Nguyệt, người đầu tiên chuyển nhà lên khu TĐC mới và cũng là người cảm nhận nhiều nhất “khó nhọc TĐC”, tâm sự: “Ngày mới chuyển lên khu tái định cư, gia đình mình vui lắm, bởi như cán bộ dự án nói thì ra đây được hỗ trợ tiền dựng nhà, đường sá thuận lợi, đi lại dễ dàng hơn... Nhưng khi ở rồi mới biết, thực tế thì cái bụng lại đói hơn bởi đất ruộng không còn, đất nương ít, lại cằn cỗi, thiếu nước sản xuất trầm trọng trong khi công trình hồ Ảng Càng chẳng biết bao giờ mới triển khai tiếp”. Chung cảnh như nhà chị Nguyệt, anh Lường Văn Sơn cho biết thêm: “Trước đây, sáu người nhà tôi trông vào 2.000 m² ruộng để sống. Giờ hết đất canh tác, vợ chồng tôi phải đi làm thuê cho người ta”.

Chung quanh câu chuyện về khó khăn của người dân bản Mánh Đanh, ông Lường Văn Bánh quả quyết: “Khó khăn nhiều lắm, nói cả ngày cũng không hết được”. Rồi ông kể cho chúng tôi nghe về nỗi khó nhọc khi đi lấy tiền đền bù TĐC. Ông bảo: “Suốt thời gian qua, chúng tôi chẳng làm được việc gì yên bởi châu chấu nhận đủ tiền TĐC trong 21 lần đã hết thời gian rồi”. Việc nhà rồi lại việc của dân bản, ông Bánh cứ quay như chong chóng mỗi khi nghe tin nhà này có người cãi nhau, nhà kia có người bỏ đi mà phần nhiều nguyên nhân đều bắt đầu bởi TĐC. Như nhà Lường Văn Yên đây, khi chưa TĐC có đủ vợ đủ chồng, giờ TĐC xong thì vợ bỏ đi đâu không ai biết; nhà cửa mỗi mình Yên làm mãi không xong. Có nhà, tiền đền bù TĐC cứ nhận, về đến đâu tiêu hết đến đó bởi ruộng không có, nương đồi khô cằn. Đưa chúng tôi đi thăm mấy gia đình vừa dựng nhà TĐC nhưng đến nhà nào cũng cửa đóng then cài im im, ông Bánh mới sực nhớ “người ta đi làm thuê đến tối mới về!”.

Lỗi tại ai?

Đem những điều nhìn thấy, nghe thấy về tiến độ công trình hồ Ảng Càng và cả những khó nhọc của người dân Mánh Đanh “đặt” lên bàn làm việc của ông Nguyễn Trung Chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) huyện Mường Ảng (đơn vị được giao đại diện chủ đầu tư dự án hồ Ảng Càng), chúng tôi nhận được câu trả lời khá thẳng thắn. Thừa nhận tiến độ chậm, thừa nhận trách nhiệm Ban QLDA nhiều hạn chế, ông Nguyễn Trung Chính cũng thừa nhận cả sự “bất lực” của chủ đầu tư với nhà thầu. Bởi đã nhiều năm rồi các nhà thầu đồng loạt... dừng thi công, mặc Ban QLDA hết lần này đến lần khác ra văn bản đôn đốc, đề nghị. Trong khi đó, số tiền dự tạm ứng của các nhà thầu xây lắp đã lên đến hơn 33 tỷ đồng. Cũng về khó khăn làm ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án, trong rất nhiều văn bản báo cáo cấp huyện, cấp tỉnh và báo cáo các đoàn kiểm tra, giám sát, Ban QLDA đều nêu ra lý do rất “khách quan” là do chế độ, chính sách đền bù TĐC thay đổi, số hộ TĐC cũng thay đổi nên phải điều chỉnh nhiều lần. Nhưng cho dù chính sách thay đổi cũng không thể làm tăng vọt

chi phí đền bù TĐC từ 15 tỷ đồng lên 99,5 tỷ đồng như thế (?!). Ở đây, vấn đề cần bản cần được thừa nhận chính là sự cầu thả, thiếu trách nhiệm ngay từ khâu khảo sát, lập hồ sơ dự án công trình.

Tiền cho tạm ứng nhiều trong khi khối lượng công việc hoàn thành ít, thay vì một công trường thi công hồ thủy lợi lại chỉ là những bãi đất ngổn ngang. Đập đất mới làm được một nửa nhưng mưa lũ năm nào cũng bào mòn vài trăm mét khối. Riêng năm 2017, nước lớn đánh bay hơn 2.000 m³ từ thân đập. Kế bên là đập tràn xả lũ cũng dờ dang, máy móc, thiết bị của các nhà thầu thi công bỏ chông chơ, hoen gỉ. Nhìn vào đại công trường ngổn ngang, chẳng mấy người tin đây là “sản phẩm” được đầu tư bởi nguồn vốn 249 tỷ đồng tiền trái phiếu Chính phủ và ngân sách địa phương mà UBND tỉnh Điện Biên phải cố gắng lắm mới dành dụm được. Thay vì nhận trách nhiệm, chỉ rõ nguyên nhân lỗi tại ai, bộ phận nào thì bây giờ, chính đơn vị đầu tiên làm bản thuyết minh tính khả thi xây dựng dự án lại chỉ làm mỗi việc “kêu khó”... vì thiếu vốn, rồi đẩy trách nhiệm cho chính cấp trên của mình. Cuối mỗi năm tài khóa, lãnh đạo tỉnh Điện Biên lại “đau đầu” với việc dành nguồn cho hồ thủy lợi Ảng Càng. Trong khi chậm ngày nào công trình đội vốn lên cao ngày đấy, với các hạng mục dờ dang, đình trệ; đời sống nhân dân TĐC khốn khó và niềm tin của dân cũng vì đó mà voi dần theo năm tháng. Tại thời điểm này, thay vì nói về tương lai “như vẽ” của hồ Ảng Càng, nhiều người cho rằng dự án đang góp phần làm “nghèo thêm” một tỉnh vốn đã rất nghèo.

011. V.T/ Giảm nghèo bền vững bằng nhiều cách// Tin tức.- Số 16.- Ngày 19/4/2018 - Tr.15

TUẦN TIN TỨC VỪA ĐĂNG TẢI CHUYÊN ĐỀ “TÍCH HỢP CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG” PHẢN ÁNH NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO VÙNG TÂY BẮC, NHẤT LÀ CÁC TỈNH “LỖI NGHÈO” NHƯ SƠN LA, ĐIỆN BIÊN, YÊN BÁI...SAU ĐÂY LÀ NHỮNG Ý KIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGƯỜI DÂN VỀ CÁC GIẢI PHÁP HỮU HIỆU TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO.

Ông Lê Văn Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên: nguồn vốn tín dụng ưu đãi góp phần giảm nghèo cho đồng bào vùng cao. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần tích cực thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Toàn tỉnh Điện Biên đã có hơn 300.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; qua đó giúp bà con cải thiện về cuộc sống, chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn. Trên 100.000 lượt lao động được tạo thêm việc làm mới, trong đó có hơn 400 lao động đi xuất khẩu lao động nhờ nguồn vốn ưu đãi; trên 20.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, xây dựng trên 13.000 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Với nhiều chương trình cho vay lãi suất ưu đãi cho từng đối tượng vay, nguồn vốn đã góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Những kết quả đạt được trong 15 năm qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế Điện Biên ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 9 %, cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả sử

dụng vốn vay được nhân rộng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 4-5 %, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Mục tiêu đến năm 2020 và các năm tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên tiếp tục mở rộng tín dụng, đặc biệt hướng tới vùng sâu xa, vùng khó khăn; khai thác và phân bổ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng. Hàng năm, phân đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng với mức dư nợ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm; phân đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên thực hiện lồng ghép nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

012. H.H/ Liên hoan nghệ thuật hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI// Thể thao.- Số 28.- Ngày 6/4/2018 - Tr.10

Chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày (từ 13 - 14/5) tại thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang).

Liên hoan có sự tham gia của các nghệ nhân, đoàn nghệ thuật đến từ 16 tỉnh/thành phố có đông đảo các dân tộc Tày – Nùng – Thái sinh sống, có loại hình nghệ thuật hát Then, đàn Tính; bao gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Đắk Nông, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan: triển lãm ảnh với chủ đề “Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày- Nùng- Thái Việt Nam và tỉnh Hà Giang”, tổ chức các không gian trưng bày và giới thiệu nghề dệt vải truyền thống các dân tộc Tày- Nùng- Thái; biểu diễn nghệ thuật hát Then, đàn Tính; các hoạt động du lịch trải nghiệm...

Liên hoan được tổ chức nhằm góp phần tôn vinh nghệ nhân, giữ gìn và phát huy giá trị của di sản nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái trong đời sống đương đại.

013. PV/ Điện Biên tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ// Công an nhân dân.- Số 4639.- Ngày 9/4/2018 - Tr.6

Ngày 8/4, tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), UBND huyện Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2018 gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ VII.

Lễ hội Thành Bản Phủ gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ được diễn ra trong không khí nghiêm trang, long trọng; mở đầu bằng lễ rước kiệu, kiệu được rước từ ngã ba chợ Noong Hẹt đến Thành Bản Phủ. Sau đó là phần dâng hương, tế lễ, đọc chúc văn kể lại quá trình đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm và giữ bản làng của tướng quân Hoàng Công Chất. Phần hội, được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi thể thao nhảy bao bố, kéo co, ném còn...

Lễ hội Thành Bản Phủ được tổ chức hàng năm trong 2 ngày 24 -25/2 âm lịch để tưởng nhớ thủ lĩnh tướng quân Hoàng Công Chất.

014. VĂN DŨNG - HẢI AN/ Độc đáo sắc màu văn hóa trong Tết té nước của dân tộc Lào ở Điện Biên// Tuần tin tức.- Số 17.- Ngày 26/4/2018 - Tr.17

Vừa qua tại bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cộng đồng dân tộc Lào sinh sống nơi đây nô nức tổ chức Tết truyền thống Tết té nước (Bun Huột Nặm).

Tết té nước với các hoạt động chính là cúng bản, cúng tổ tiên nhưng cốt lõi là tống tiễn mùa khô, tẩy rửa những điều xui xẻo trong năm cũ, cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu, dân bản an yên, dồi dào sức khỏe. Đây còn là dịp để bà con dân bản sáng tạo, thể hiện những trò chơi, những điệu dân vũ truyền thống trong không gian văn hóa bản địa của dân tộc Lào.

Gắn với quá trình định cư, lập bản, Tết té nước đã được người dân tộc Lào ở bản Na Sang gìn giữ, bảo tồn từ hàng chục năm qua. Từ năm 2015, Tết té nước đã được phục dựng nguyên bản, tổ chức vào đúng thời điểm Tết truyền thống của người Lào, nhằm góp phần tái hiện lại yếu tố văn hóa truyền thống và trở thành nếp sống, phong tục của người dân nơi đây.

Đến bản Na Sang vào dịp diễn ra Tết Té nước, du khách sẽ được trải nghiệm, hòa mình trong những nghi thức truyền thống, đắm hồn trong không gian văn hóa đậm sắc màu dân gian của các trò chơi. Tết té nước của người Lào ở Na Sang (Điện Biên) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tại Quyết định số 3421/QĐ-BVHTTDL, ngày 11/9/2017.

Sáng sớm, khi núi rừng vẫn còn phủ khoác một màn sương, cộng đồng người dân tộc Lào ở Na Sang ai cũng chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất, í ới gọi nhau để nổi chân, đổ đôn về khu vực diễn ra các nghi thức cúng tế thần linh và các trò chơi đậm sắc màu dân gian trong không gian văn hóa Tết Té nước.

Tại đây, bà Mo cùng đội nghi lễ là những người cao tuổi, có uy tín trong bản cùng nhau ngồi bên mâm cúng để khấn cầu may mắn, bình an cho mọi người. Tiếp đến là nghi thức vẩy nước thơm lên tất cả mọi người để cầu may cho một năm mới bình an, không ốm đau bệnh tật, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, phát triển. Nghi thức buộc chỉ cổ tay cũng được thực hiện sau đó cho mọi người để chúc phúc những điều may mắn, sức khỏe dồi dào.

Sôi nổi, hấp dẫn, mang tính cổ kết cộng đồng cao, lôi cuốn số lượng lớn người tham dự là các trò chơi như: Tấu phắc sá - tấu lasa (rùa ấp trứng), xua khớp mu (hồ vồ lợn), ngù kin khiết (rắn bắt ngóc), phăn viêng (múa bắt chân bắt đầu), Pít mắc tanh (hái dưa chín)... Đây là những hoạt động tái hiện quá trình định cư, lập bản; bắt nguồn từ cuộc sống lao động sản xuất, từ khát vọng vươn tới để chinh phục tự nhiên, chống thiên tai địch họa, bảo vệ mùa màng, bảo vệ cuộc sống yên vui, hạnh phúc của cộng đồng dân tộc Lào tại bản Na Sang nói riêng, trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung. Mang yếu tố tâm linh, tín ngưỡng nhưng không kém phần hoạt náo là Lễ cầu mưa- nghi thức xin nước mưa (số năm phạ phôn) được thực hiện bởi một đoàn người gồm những phụ nữ có tài ăn nói, hát giỏi, đối đáp khéo léo. Dọc đường đi, đoàn người thực hiện việc “xin ăn” từ những chủ hộ làm ăn phát đạt, có uy tín trong cộng đồng để lấy phúc và giáo dục con cháu về truyền thống dân tộc, giới thiệu những tấm

gương sản xuất giỏi để bà con dân bản noi theo. Tại mỗi gia đình, khi đoàn người vào “xin ăn”, đoàn người nôm cúng dưới sân nhà sàn, chỉnh đốn trang phục và thực hiện những nghi thức khấn đồng dao, chờ xin gia chủ ban lộc, ban nước mưa. Chủ nhà sau đó vừa đáp lời, vừa đưa lễ vật xuống cho và sẽ té nước vào đoàn người đang đứng dưới sân nhà sàn. Nghi thức tiếp nối, diễn ra khắp các hộ gia đình khác trong bản, thu hút hàng trăm người tham dự trong không khí vui tươi, phấn khởi, rộn rã tiếng nói cười và lời chúc phúc.

Khi mặt trời đứng bóng, du khách và người dân sẽ nối bước chân nhau, đổ dồn ra con suối chạy dọc sau lưng bản để thực hiện nghi thức dâng tế lễ vật, cúng mời thần suối hưởng lễ cùng bản làng. Sau hoạt động hưởng lễ, hàng trăm người dân bản và du khách sẽ cùng nhau té nước suối. Theo quan niệm của người dân tộc Lào nơi đây, nước té càng cao, người tham gia té nước bị ướt càng nhiều, năm đó thời tiết diễn biến càng thuận lợi, bản làng gặp được nhiều may mắn, tốt đẹp hơn.

Anh Nguyễn Thọ Duyên, khách du lịch đến từ Hà Nội, cho biết: Được tham dự Lễ té nước của dân tộc Lào nơi đây, tôi rất bất ngờ và rất vui khi được chứng kiến các nghi thức tín ngưỡng, tâm linh, được trải nghiệm những trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân tham gia diễn ra trong lễ hội.

Bà Lường Sao May, “bà Mo” bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên cho biết: Tết té nước là một niềm tự hào của người dân tộc Lào bản Na Sang. Chúng tôi sẽ cố gắng, hiệp tâm cùng nhau phát huy hơn nữa để gìn giữ, truyền đạt lại cho con cháu thế hệ mai sau. Qua Tết té nước, chúng tôi muốn quảng bá cho các bạn bè các dân tộc trong tỉnh và toàn quốc biết được nét văn hóa độc đáo của của người dân tộc Lào ở bản Na Sang, từ đó mong sẽ thu hút các khách du lịch đến thăm quan.

Bà Phạm Minh Châu, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: Lễ Té nước của dân tộc Lào là một niềm tự hào chung của nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên trong việc bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đây cũng là tiềm năng để phát triển du lịch thời gian tới của huyện Điện Biên và tỉnh Điện Biên. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể của xã tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, để không mất đi bản sắc văn hóa vốn có của đồng bào dân tộc địa phương.

Tết Té nước đã góp phần khẳng định quá trình tồn tại, phát triển của cộng đồng dân tộc Lào trên địa bàn, cùng với đó là sự hình thành bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó kể đến tục thờ cúng tổ tiên và tín ngưỡng đa thần. Đây là lễ hội và cũng là tết truyền thống gắn với tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng, mang đậm triết lý nhân sinh. Các nghi thức, trò chơi trong Tết té nước đã trở thành một nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vừa là hình thức sinh hoạt tập thể vui tươi, lành mạnh, vừa có tính giáo dục thẩm mỹ.

Với Tết té nước, đến nay, tỉnh Điện Biên đã có 6 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, gồm: Xòe Thái, Lễ hội Thành Bản Phủ - Đền Hoàng Công Chất, Lễ Kin Pang Then của người Thái, Tết Nào Pê Châu, Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông hoa và Tết té nước của người Lào./.

015. XUÂN TU/ Giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng và di cư ngoài kế hoạch tại huyện Mường Nhé, Điện Biên// Tuần tin tức.- Số 14.- Ngày 5/4/2018 - Tr.14

UBND tỉnh Điện Biên đang quyết liệt chỉ đạo giải quyết tình trạng phá rừng và di cư ngoài kế hoạch tại huyện Mường Nhé.

Trước tình trạng phá rừng và di cư ngoài kế hoạch diễn ra phức tạp ở huyện Mường Nhé, ngày 22/2/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 420 giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và huyện Mường Nhé mở cuộc vận động ngăn chặn tình trạng này. Công an tỉnh đã trưng tập hơn 450 cán bộ, chiến sỹ tập trung họp từng bản để tuyên truyền, vận động kết hợp tiến hành điều tra, rà soát, kiểm đếm toàn bộ diện tích rừng, số nhân khẩu trên địa bàn để tập trung phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng phá rừng và di cư ngoài kế hoạch. Đồng thời vận động, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư theo Đề án 79.

Thực hiện Kế hoạch 420, các tổ công tác đã phối hợp với chính quyền xã, bản tổ chức 231 cuộc họp dân trên tất cả 118 bản trên địa bàn huyện với hơn 11.000 lượt người tham gia. Các tổ công tác đã rà soát, thống kê được 869 hộ, gần 5.000 nhân khẩu di cư ngoài kế hoạch đến Mường Nhé. Qua rà soát, các tổ công tác đã vận động, bố trí phương tiện đưa 39 hộ với 159 nhân khẩu về nơi cư trú cũ; vận động 29 hộ với 117 nhân khẩu tự nguyện quay về nơi ở cũ; cấp sổ hộ khẩu cho 683 hộ, hơn 4.000 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng đã rà soát hơn 75.000 ha rừng, phát hiện 615 điểm rừng bị phá với diện tích bị phá gần 3.300 ha. Từ đầu năm 2017 đến tháng 3/2018, các tổ công tác đã phát hiện 87 vụ phá rừng; khởi tố 15 vụ, 16 bị can; xử lý hành chính 69 vụ, 89 trường hợp; còn 3 vụ đang điều tra, xử lý.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Điện Biên, việc thực hiện Kế hoạch 420 đã kịp thời ngăn chặn, giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng và di cư ngoài kế hoạch tại huyện Mường Nhé. Từ tháng 4/2017 đến 3/2018, không phát hiện trường hợp nào phá rừng mới, không có trường hợp nào tiếp tục di cư ngoài kế hoạch vào huyện Mường Nhé.

Tuy nhiên, việc thực hiện Kế hoạch 420 vẫn còn một số hạn chế: dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng chưa được phê duyệt; do vậy chưa công bố được quy hoạch rừng cho dân, chưa chỉ rõ được ranh giới 3 loại rừng trên thực địa; chưa tăng dày được hệ thống biển báo, mốc giới; chưa tạo được quỹ đất để bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân; chưa thực hiện được việc thu hồi, giao lại rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;...

Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trong thời gian tới, UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Sau khi dự án được phê duyệt, phải công bố trên thực địa cho từng chủ rừng, cộng đồng dân cư để nắm rõ ranh giới quy hoạch rừng trên địa bàn. UBND tỉnh giao UBND huyện Mường Nhé đánh giá lại việc giao rừng trong thời gian qua, đánh giá năng lực từng chủ rừng đã giao để xây dựng phương án giao rừng ngay khi có quy hoạch 3 loại rừng; xây dựng cơ chế cụ thể để xác định trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan,

đơn vị, các chủ rừng nếu còn tiếp tục xảy ra phá rừng trái phép; chỉ đạo các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn tuyệt đối không để tình trạng phá rừng tiếp tục xảy ra. Bên cạnh đó, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng cần phối hợp với các ban, ngành và chính quyền các xã tổ chức lực lượng kịp thời phát hiện dân di cư ngoài kế hoạch, phân loại và thông báo cho địa phương nơi dân di cư để tiếp nhận.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen 25 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 420 của UBND tỉnh. Các Sở, ngành và UBND huyện Mường Nhé tặng Giấy khen nhiều tập thể và cá nhân.

016. HUƠNG MAI/ Phối hợp phá chuyên án ma túy xuyên biên giới// Nhân dân.- Số 22827.- Ngày 9/4/2018 - Tr.3

Sau ba tháng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp Đội 1, Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT và TP) BĐBP và lực lượng an ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) đã phá thành công chuyên án ma túy xuyên biên giới mang bí số 028LV.

Trên khuôn mặt sạm nắng, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ và căng thẳng của chuỗi ngày lăn lộn với chuyên án ma túy xuyên biên giới mang bí số 028LV, Đại tá Lê Bá Long, Trưởng phòng PCMT và TP BĐBP tỉnh Điện Biên cho biết: Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh (Lào) và Bộ Tư lệnh BĐBP (Việt Nam); Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Chỉ huy (BCH) BĐBP tỉnh Điện Biên và BCH An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào), Kế hoạch số 09 của UBND tỉnh Điện Biên trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; thời gian qua, lực lượng PCMT và TP BĐBP tỉnh đã phối hợp phá thành công nhiều chuyên án, vụ án. Trong đó, đã phá thành công chuyên án 028LV, bắt gọn các đối tượng, cùng số lượng lớn hê-rô-in, ma túy tổng hợp, vũ khí quân dụng, phương tiện.

Qua công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, lực lượng trinh sát của ta và bạn phát hiện có đường dây buôn bán chất ma túy từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) vận chuyển về tỉnh U Đôn Xay, Xiêng Khoảng, sau đó đưa về tỉnh Phong Sa Ly vào địa bàn huyện Mường Khoa. Tại huyện Mường Khoa, các đối tượng đã cấu kết đối tượng người Việt Nam mang ma túy ra khu vực giáp biên giới để giao dịch và tìm đường vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Đầu năm 2018, các trinh sát phát hiện tên So Viêng Xay, sinh năm 1969, trú tại bản Vàng Say, huyện Say Sết Thà, thủ đô Viêng Chăn là một trong những tên cầm đầu đường dây này, đã kịp thời báo cáo chỉ huy lực lượng chức năng hai bên. Thấy có đủ cơ sở để xác lập chuyên án, BCH BĐBP tỉnh Điện Biên đã phối hợp BCH An ninh tỉnh Phong Sa Ly, lực lượng Đội 1, Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc, Cục PCMT và TP BĐBP xác lập chuyên án mang bí số 028LV, do Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Điện Biên và Chỉ huy trưởng An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) làm đồng trưởng ban.

Đi sâu điều tra, các trinh sát phát hiện thêm hai đối tượng là Giàng A Tú, sinh năm 1985, trú tại bản Mường Khun, huyện Mường Khun, tỉnh Xiêng Khoảng và Bun Hoong, sinh năm 1965, trú tại bản Sẻng Sụ Vàng, huyện Say Sết Thà, thủ đô Viêng

Chăn. Đồng thời, phát hiện nguồn ma túy được các đối tượng lấy từ tỉnh Bo Kẹo vận chuyển về tỉnh U Đôn Xay, sau đó đưa về tỉnh Phong Sa Ly, tập kết tại thị trấn Mường Khoa, huyện Mường Khoa và đã nhiều lần giao dịch tại đây.

“Mọi di biến động của các đối tượng chúng tôi đều nắm chắc. Nhưng việc bắt quả tang rất khó khăn, vì các đối tượng rất ranh ma và manh động. Trong khi đó, trinh sát của BĐBP hoạt động trên đất bạn Lào gặp không ít khó khăn, bởi phong tục, ngôn ngữ có nhiều điểm khác biệt... Để phá án thành công, lực lượng BĐBP phải ba lần cử lực lượng trinh sát sang Lào phối hợp lực lượng của nước bạn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối bí mật, chúng tôi mới bắt quả tang các đối tượng” - Đại tá Long bộc bạch.

Trong đó, lần thứ nhất là từ ngày 30-1 đến 2-2-2018, thông tin từ mạng lưới cơ sở báo về, đối tượng sẽ tiến hành giao dịch tại huyện Mường Khoa. Lực lượng đấu tranh PCMT và TP của BCH BĐBP tỉnh Điện Biên và Đội 1, Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc của Cục PCMT và TP BĐBP được đưa sang để phối hợp lực lượng của BCH An ninh tỉnh Phong Sa Ly ém quân tại khu vực Na Hốc, huyện Mường Mày, nhưng không có kết quả. Lần thứ hai, từ ngày 3 đến 7-3-2018, nhận được mật báo từ cơ sở, các trinh sát lại bí mật sang phối hợp lực lượng của nước bạn ém quân tại thị trấn Mường Khoa.

Lần này đối tượng xuất hiện, nhưng chỉ cho đối tượng phụ ra giao dịch. Thấy không bảo đảm về nghiệp vụ, Đại tá Lê Bá Long đã kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Điện Biên xin rút lực lượng về. Đến lần thứ ba, đúng 10 giờ 15 phút ngày 13-3, tại thị trấn Mường Khoa, huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly (Lào), lực lượng PCMT và TP, BĐBP tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Đội 1, Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc, Cục PCMT và TP (Bộ Tư lệnh BĐBP) và lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Ly bắt giữ quả tang ba đối tượng: Giàng A Tú, Bun Hoong và So Viêng Say khi đang giao dịch mua bán ma túy; thu giữ 60 bánh kê-rô-in, 40.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng K59, bảy viên đạn, hai xe ô-tô, một máy ghi âm, tám điện thoại di động và một số tang vật khác. Kết thúc chuyên án, các đối tượng và tang vật được lực lượng PCMT và TP, BĐBP tỉnh Điện Biên bàn giao cho lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) để xử lý theo quy định.

Thành công của chuyên án, một lần nữa khẳng định, sự phối hợp giữa lực lượng đấu tranh PCMT và TP của BĐBP và Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào nói chung và BCH An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) và BCH BĐBP tỉnh Điện Biên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.